
 
 

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา 
เร่งพิจารณาด าเนินงานเชิงรุกในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ระลอกใหม่  

 
 

  
 

 
  
   

 
  
  

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔  

เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔               
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธาน 
การประชุม มีการพิจารณาประเด็นส าคัญเร่งด่วน ดังนี้ 
 

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการจึงได้มีมติก าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบ                   
ของหน่วยงานภาครัฐในการช่วยเหลือของประชาชนที่เป็นผู้ป่วยซึ่งขณะนี้มีจ านวนค่อนข้างมากในแต่ละจังหวัด ทั้งที่ไม่มีอาการ                      
หรือแสดงอาการเพียงเล็กน้อยซึ่งต้องอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลและได้รับอนุญาตให้พักรักษาตัวที่ Hospitel และโรงพยาบาลสนาม 
ทั้งในส่วนการบริจาคเงิน สิ่งของ หรือของใช้ที่จ าเป็น อาทิ ฉากกั้นระหว่างเตียงผู้ป่วยเพื่อช่วยเรื่องความเป็นส่วนตัว หมอน และเตียงสนาม  

ทั้งนี้  ที่ประชุมคณะกรรมาธิการมีความเห็นถึงแนวทางการด าเนินงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในครั้ งนี้ว่ า                       
จะมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและระดมพลังจากทุกภาคส่วนในพื้นที่และทุกภูมิภาค  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม                           
ภาคประชาสังคม และผู้แทนหรือเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด         
ที่จะบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมกับจะเร่งเสนอแนวทางการด าเนินงานดังกล่าวต่อประธานวุฒิสภา
เพื่อมีด าริให้กลไกของคณะกรรมาธิการเป็นแนวทางหนึ่งในการด าเนินงานของวุฒิสภาในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ระลอกใหม่ ต่อไป 
 
 

 แนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ระลอกใหม่  
ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ได้กล่าวว่า ด้วยคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ในฐานะหนึ่งในกลไก 

การด าเนินงานวุฒิสภา ได้ตระหนักถึงภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)         
ที่ปรากฏขึ้นทั่วโลกและในประเทศไทย โดยเห็นควรเร่งส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาด                     
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ระลอกใหม่                     

พร้อมกันนี้ ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ได้แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา   
ได้ขอความร่วมมือจากสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาด                               
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยเห็นควรให้เร่งก าหนดรูปแบบและวิธีการด าเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ             
ในช่องทางต่าง ๆ  
 



ภาพ – ข่าว โดย ณัฐกานต์ – สุวีวัฒน์  - ทิฆัมพร 

  รายงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๓ 
                     ตามที่ประธานวุฒิสภาได้มีด าริมอบหมายให้คณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณาศึกษา           
และเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  ประจ าปี ๒๕๖๓        
เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา อันเป็นไปตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุน                      
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมาธิการได้รับมอบหมายให้ด าเนินภารกิจต่อเนื่อง                      

จากการพิจารณาศึกษารายงานฯ ประจ าปี ๒๕๖๒                 
              โดยคณะกรรมาธิการจะเร่งพิจารณาศึกษาโดยมุ่งเน้นถึง             
การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของกองทุนฯ ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ วรรคหก 
และพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
พร้อมกับน ามาพิจารณาประกอบกับข้อมูลที่คณะกรรมาธิการได้รับจาก          
การเดินทางลงพื้นที่ตามโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานและการจัดเสวนา เรื่อง “การรับฟังข้อสรุปว่าด้วย                
การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อบรรลุเป้าหมาย            
ในการพัฒนาประเทศ (๔ ภูมิภาค)” พร้อมกับก าหนดแนวทางการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ           
เพื่อส่งเสริมให้การด าเนินภารกิจของกองทุนฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลน           
ทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มี                 
ฐานะยากจนอย่างแท้จริงและมีถิ่นที่อยู่ห่างไกล ทั้งในพื้นที่สูง  เกาะแก่ง ภูเขา และถิ่นทุรกันดาร  
รวมทั้งควรส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสเรียนตามศักยภาพ ความถนัด และความเก่งด้านดนตรี             

ศิลปะหรือกีฬา รวมทั้ งการพัฒนาศั กยภาพของ               
ผู้เรียนสายอาชีพ นอกจากนี้ ควรพิจารณาให้มีโครงการ 
ช่วยเหลือประชาชนจ านวนมากที่ยังขาดแคลน        
ทุนทรัพย์ เพื่ อ ให้มีอาชีพ และมี ง านท า ในช่ ว ง           
ภาวะวิกฤติ จากสถานการณ์การแพร่ ระบาด              
ของ COVID – 19 ระลอกใหม่ ซึ่งเป็นการสะท้อนถึง
บทบาทหน้าที่ของกองทุนฯ ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาได้อย่างแท้จริง 

 ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา        

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยให้น าผลการพิจารณาความสอดคล้องกับนโยบาย          
ของคณะรัฐมนตรีตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ และน าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....                  
(นายดิเรก  พรสีมา กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จ านวน ๑๔,๕๐๖ คน เป็นผู้เสนอ) ไปประกอบการพิจารณา            
และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้งก่อนที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ....                             

ในฐานะร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้น 
เพื่อด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญ           
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เข้าสู่การพิจารณาของ          
รัฐสภาในช่วงเปิดสมัยประชุมปีที่ ๓ สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง 
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้มีมติ        
ให้มีการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่ อประกอบ           

การด าเนินงานตามกรอบหน้าที่และอ านาจ พร้อมกับได้มีมติแต่งตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. .... พร้อมทั้งกฎหมายว่าด้วยการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่ง                  
ผลการพิจารณาศึกษาที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 
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